

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กองสาธารณสุขฯ</b></p> <p><b>๑. กิจกรรม</b></p> <p><b>การควบคุมโรคติดต่อ</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ บริหารงานด้านการควบคุม โรคติดต่อ ในพื้นที่จังหวัดตาก ดำเนินการสำเร็จลุล่วง สามารถ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน และเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับที่ กำหนด</p> <p>๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของกองสาธารณสุข</p>	<p>มีเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน และ เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. มีการมอบหมายงานให้กับ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพิ่มมากขึ้น จากหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ กำชับให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไป ตามข้อระเบียบกฎหมาย ที่ กำหนด</p> <p>๒. มีการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ทันต่อสถานการณ์</p> <p>๓. มีการรายงานข้อมูลให้กอง การเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาคณะ ดำรงตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>การตรวจ ติดตามการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ผ่าน การสุ่มตรวจ การรายงานผล การดำเนินงาน การประชุม พนักงานเจ้าหน้าที่ ของกองเพื่อแก้ไข ปัญหา ข้อบกพร่อง จากการปฏิบัติ หน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน และการมอบหมายงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้ความ ชำนาญในวิชาชีพ</p> <p>๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดตาก ยังมี อยู่จำนวนมาก และมีแนวโน้มทวี ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. มอบหมายให้หัวหน้า หน่วยงานย่อยภายในกอง ตรวจสอบความถูกต้องของงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจาก การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการเพื่อให้งาน สำเร็จลุล่วงทันต่อสถานการณ์</p> <p>๓. ติดตามข้อมูลจากกองการ เจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาคณะมาดำรง ตำแหน่งที่ว่าง อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองสาธารณสุข</p>



(นางแสงเดือน ม่วยแดง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔